

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/ ๖๙



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
(มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๙๓๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนในปี ๒๕๖๒ ควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสนับสนุน เพื่อปรับแนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในขณะนั้นต่อไป

๒. มาตรา ๖ ควรปรับข้อความ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องไม่ใช่สิทธิการยกเว้นภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” เป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร จากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องไม่นำรายจ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากรายจ่ายอย่างอื่นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๘

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

email : phenphan.m@most.go.th

ลับ